



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
29 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพสต์)

- วานนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “กำหนดกลไกแค่ไหนกัญชาจึงจะเกิดสมดุล” ระบุ พ.ร.บ.มีความสำคัญกับภาคประชาชน ควรเพิ่มความเข้มแข็งในพื้นที่ เพราะท้องถิ่นมีแนวโน้มกระจายอำนาจและภารกิจ ต้องเร่งพยายามผลักดัน พ.ร.บ.นำไปสู่ระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ขณะนี้สิ่งที่ประชาชนกังวลคือกฎหมายจะออกมาทันสมัยประชุมหรือไม่ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายแสดงจุดยืนเลยว่าจะสนับสนุน พ.ร.บ.กัญชาหรือไม่ ทั้งนี้จะมีการฉายภาพอนาคตกัญชาในประเทศไทย วันที่ 8 ม.ค.65 เวลา 13.00 น. ที่สวนครุองุ่น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. มาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์), เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ในวันที่ 5 ม.ค. 2566 จะมีการประชุมร่วม 3 กระทรวง ได้แก่ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยว เพื่อกำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว หลังการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยในส่วนของ ก.การท่องเที่ยว จะเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด 19 ฟรีแก่คนไทยต่างชาติทุกคนและทุกชาติที่ประสงค์ขอรับวัคซีน โดยเตรียมหารือกับ ก.สาธารณสุข ว่ามีจำนวนวัคซีนเหลือมากน้อยเท่าใด

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม ก.การท่องเที่ยว ติดตามข้อมูล รายละเอียดและความคืบหน้าของมาตรการต่างๆ ที่คาดว่าจะมีการประกาศออกมาเป็นลำดับจากทางการจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับนักท่องเที่ยวได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

- ผู้ใช้ Twitter ชื่อ non\_paradej โปสต์ข้อความระบุจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 ก.สาธารณสุข จะคุยกับ ก.คมนาคม วันที่ 5 ม.ค. 66 พร้อมตั้งคำถาม ระหว่างนี้ทำอะไรกันอยู่ครับ ปาร์ตี้ปีใหม่หรือ และคนไทยอย่างกังวลได้หรือ

- ผู้ใช้ Twitter ชื่อ Thamboon8 โปสต์ข้อความระบุ หลังจีนประกาศเปิดประเทศ ปริมาณการค้นหาจุดหมายยอดนิยมอันดับ 1 คือ ไทย แต่ทางนายกฯ ญี่ปุ่น อินเดีย ประกาศจีนจะเข้าประเทศต้องตรวจโควิด แต่รัฐไทยบอกไม่ต้องตรวจให้คนไทยเริ่มที่ตัวเองอีกแล้ว และฉีดวัคซีนให้ครบ

### 2. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเริ่มชะลอลง ยังพบการระบาดในลักษณะ Small Wave โดยกลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุดเป็นกลุ่ม 608 ทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย หรือไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น หรือฉีดกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่ (mRNA bivalent) เนื่องจากวัคซีน mRNA monovalent ยังป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงได้ดี ส่วนการกล่าวอ้างผลวิจัยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเกิน 3 เข็มไม่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน และไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำกับข้อเท็จจริงของผลการศึกษาประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนในไทยที่พบว่าวัคซีนเข็มที่ 4 สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดีมากกว่าการรับวัคซีนเพียง 3 เข็มนานหลายเดือน ดังนั้น เป้าหมายหลักของ สร. คือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้ที่ได้วัคซีน 3 เข็มเกิน 4 เดือนแล้ว


สื่อที่นำเสนอ : Twitter

- ผู้ใช้ Twitter ชื่อ chai\_siris โปสต์ข้อความระบุ ถามกรม คร.ว่าวัคซีนโควิดสูตรใหม่ (bivalent) จะเข้าไทยเมื่อไร กรมบอกต้องรอ อย.อนุมัติ จึงโทรสอบถามกลุ่มงานชีววัตถุ อย.ว่าอนุมัติหรือยัง ได้รับคำตอบว่ายังไม่อนุมัติ อยู่ในขั้นตอนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัท ถ้าสุรรัฐบอกว่าจะไม่ได้สั่งซื้อวัคซีน (bivalent) แต่กำลังขอรับบริจาคอยู่

### 3. ยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า), เว็บไซต์ มติชน

- ญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า อภ.ได้พัฒนายาต้านไวรัสโควิด 19 รายการใหม่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำเร็จ ภายใต้ชื่อ ยาโมโนเวียร์ หรือชื่อสามัญทางยา คือ ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ในรูปแคปซูล ขนาด 200 มก. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและมีผลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบเท่า ยาดั้งแบบ ทั้งนี้ อภ.เตรียมความพร้อมในการเริ่มผลิตและกระจายยาไปยังสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ปลายเดือน ธ.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Facebook</p> <p>- เพจ.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา โพสต์ Molnupiravir จากการใช้จริง ทำให้หายเร็วขึ้น จากโควิดประมาณ 4 วัน และลด ปริมาณไวรัสลง แต่ไม่สามารถป้องกันอาการหนัก จนถึงเข้าโรงพยาบาลและลดการตายได้ พร้อมแสดงการศึกษา PANORAMIC study ของ Oxford, การศึกษาจากบริษัท Merck ในช่วงแรก ก่อนออกตลาดพบว่าลดอัตราการเข้า รพ. และเสียชีวิตได้ถึง 30% และขายได้ 5,000 ล้านเหรียญ ในตลาดสหรัฐใน 3 ไตรมาส ของปี 2022 แต่ไม่ยืนยันประสิทธิภาพ จากข้อมูลการใช้จริง และ National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ของอังกฤษตัดสินใจไม่พิจารณา ให้ molnupiravir ในคนเปราะบาง รวมทั้งในออสเตรเลีย ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายที่สูงมาก และไม่คุ้มค่าแม้ว่ามีประโยชน์ในแง่ทำให้หายเร็วขึ้นและกลับไปทำงานได้ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้ใช้ฟ้าทะลายโจรมานานและพิสูจน์ในยุคโควิดว่ารักษาได้ และหายเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูล จาก อย แต่ต้องทานเร็วเมื่อเกิดอาการ ทานถูกขนาด ครบ 5 วัน</p> <p>- เพจ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ ยาโมลนูพิราเวียร์ ปริมาณที่ใช้ในปัจจุบัน 1-2 แอสเม็ตต่อวัน ปกติกินวันละ 8 เม็ด แปลว่าอย่างน้อยที่สุด มีคนติดเชื่อที่มีอาการและเข้าเกณฑ์การรักษาด้วยยาด้านไวรัส รว 12,500 -25,000 คนต่อวัน นี้คือแค่ข้อมูลที่บอกจากทางการ และเป็นยอดภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งย่อมมีอีกส่วนที่หายเอง และอีกส่วนไม่น้อยที่ได้รับยาอื่นๆ ดังนั้น หากประเมินกลับจะพบว่า การติดเชื่อใหม่ในแต่ละวันมีจำนวนสูงกว่านี้มาก</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งบบัตรทอง ปี 66</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, thebangkokinsight, , thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย งบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการลงนามให้จัดสรรแล้ว หน่วยบริการทุกแห่ง จะได้รับเงินไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2566 นี้ ส่วนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนที่อยู่นอกสิทธิบัตรทอง มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วม สธ.-สปสช. เห็นชอบให้หน่วยบริการของ สธ.ดูแลประชาชนกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบเดิม ส่วนกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากนี้ สปสช. จะเร่งประสานหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการ เพื่อให้ได้รับ บริการต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> facebook</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบทแสดงความคิดเห็นกรณีรองนายกฯ และรมว.สธ.จัดสรรงบบัตรทอง 2566 แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ มีผู้ใหญ่ขอให้ชมรมแพทย์ชนบทอย่าแสดงความคิดเห็นถึงเงินดังกล่าว และแสดงความยินดีกับทุกรพ.ที่จะได้รับงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป</p>	
<p><b>เทศกาลปีใหม่2566</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thailandplus, hfocus, thaigov, ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รมรณรงค์โครงการ "ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" ที่ สถานีขนส่งหมอชิต และได้เน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ ต่างจังหวัด ส่งคมเข้ม 7 วันอันตราย พง.ขนส่งต้องดื่มไม่ขับ-ลดเร็ว เป็นต้นแบบผู้ขับขี่ปลอดภัย ปิดประตูดับตี 4" หยุดความ เสี่ยงคนเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ-สสส.สานพลังสร้างตระหนักลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, mcot)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดย รพ.สงฆ์จึงขอแนะนำให้พุทธศาสนิกชน ชาวไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีวันธรรมโมล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยการใส่ หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (acnews, plewseengern, thailandplus, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เตือนท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวระวังภัยจากการประมาท แนะนำหลักสุขบัญญัติ ป้องกัน ด้วยการเตรียมความพร้อมของรถ ทางเดินที่ด้วยความปลอดภัย เปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำอุ่นระบบ แก๊ส งดการถ่ายภาพเซลฟี่บนหน้าผา ระวังสัตว์ตัดหน้ารถ และมีสติตลอดการเดินทาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติ, mgronline)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า แนะนำ 4 ยาสมุนไพรที่ จำเป็นต้องพกติดตัวเดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ 1.ยาฟ้าทะลายโจร 2.ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 3.ยาหอม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อินทจักร์ 4.ยาคุมสมุนไพร แก้อาการยอดฮิต เช่น ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ อาหารไม่ย่อย ไข้ เจ็บคอ หาซื้อได้ตามร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ หรือเบิกจ่ายได้ตามสิทธิในรพ.รัฐทั่วไป ส่วนที่สอง ทำฤชิตัดต้นเพื่อแก้ปวดเมื่อยสำหรับผู้ที่ใช้รถเป็นเวลานาน ระหว่างการเดินทางไกล นอกจากนี้ควรพักผ่อนร่างกายให้เพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะส่งผลให้สมรรถนะในการขับขี่ยานพาหนะลดลง</p>	
<p><b>เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (newtv)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว โดยแจ้งว่าพบการกระทำผิดกรณีซื้อขายวัคซีนผิดกฎหมาย ให้ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความ หากไม่สะดวกผู้แอบอ้างยินดีรับอาสาแจ้งความออนไลน์ให้ โดยอ้างอิงเบอร์โทร.กลับ หมายเลข 0-2590-3000 ของ คร. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และยังสามารถระบุเลขบัตรประจำตัวของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ขอยืนยันว่าคร.ไม่มีการดำเนินการหรือมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใดๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการโอนเงินทุกชนิด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ส่วนเบอร์ติดต่อ 0-2590-3000 ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพที่พยายามสร้างความน่าเชื่อถือจะประสานผู้เชี่ยวชาญหาทางป้องกันต่อไป</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่จะอ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยอ้างว่าเราต้องคดีหรือมีส่วนต้องสงสัยที่ผิดกฎหมายทำให้เกิดความหลงเชื่อ จึงย้ำเตือนให้มีสติถามให้ชัดเจนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โทรมาแจ้งหรือไม่ ถ้าไม่เคยไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่แจ้งสันนิษฐานไว้เลยว่ากำลังโดนหลอกห้ามโอนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ</p>	-
<p><b>แนะ 5 วิธีกินอาหารปิ้งย่างให้ปลอดภัย</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย , thaipbs , plewseengern)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หมูกระทะหรืออาหารปิ้งย่างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม แต่หากกินแบบไม่ปลอดภัยเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส หรือไข้หูดับ จากการกินเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ หรือใช้ตะเกียบคีบรวมกันระหว่างเนื้อที่ปรุงสุกแล้วกับที่เนื้อที่ยังดิบอยู่ จึงแนะนำ 5 วิธีกินอาหารปิ้งย่างให้ปลอดภัย คือ 1. “สุกทั่วถึง” เนื้อสัตว์ควรผ่านการปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาที 2. “แยกใช้อุปกรณ์” ควรแยกใช้ระหว่างเนื้อที่สุกแล้วกับเนื้อดิบ 3. “เลือกเนื้อสัตว์” จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้หรือมีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ 4. “ใบต้องช่วย” นอกจากจะลดปริมาณไขมันแล้วยังทำให้อาหารมีกลิ่นหอมใบตองด้วย 5. “เลือกร้านอาหาร” ที่ใช้อุปกรณ์และภาชนะในการปิ้งย่างแยกกันอย่างชัดเจน และใช้เตาที่สามารถลดหรือป้องกันน้ำมันหยดลงบนเตาไฟได้ ควรเสริมผักและผลไม้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค และควรกินอาหารให้หลากหลาย ในปริมาณที่พอดีกับร่างกาย</p>	-
<p><b>สิทธิสุขภาพแรงงานข้ามชาติและกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- กรม.รับทราบมติสมัชชาสุขภาพการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ตามที่ คสช. เสนอ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมติสมัชชาสุขภาพไปพิจารณาเพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป เห็นว่าการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นควรเร่งดำเนินการไปสู่การปฏิบัติโดยเร็วเพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ บริการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมมีคุณภาพเท่าเทียมเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นการสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพที่เป็นพื้นฐาน รวมถึงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดที่ปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประเทศ</p>	-
<p><b>เสนอให้ประเทศไทยปลอดบุหรี่</b></p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (mgronline, กรุงเทพธุรกิจ ,เดลินิวส์)</p> <p>- นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอภิปรายในการประชุมวุฒิสภาวาระการรายงานประจำปี 2564 ที่มาของกองทุน สสส. คือการจัดเก็บสรรพสามิตสุรยาสูบมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี อยากให้ใช้โอกาสนี้สร้างวิสัยทัศน์ที่ทำนายให้ไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากบุหรี่ โดยบัญญัติเป็นกฎหมายและเปลี่ยนแนวคิดในการห้ามจำหน่ายบุหรี่ หากผู้เกิดหลังจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับบุคคลนั้น ยังได้เสนอแนะให้จัดทำแอปพลิเคชันสมุดพกสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนสามารถรู้ว่าสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร โดยอาจเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และในอนาคตคนไทยทุกคนสามารถติดตามตรวจสอบสุขภาพตัวเองได้จากแอปพลิเคชันนี้</p>	-